



สารจากนายกสภาการพยาบาล

เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) ซึ่งเป็นคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกิล เพื่อเฉลิมฉลองและขอบคุณความทุ่มเทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน ในทุกภาวะของสุขภาพ และในทุกสถานการณ์ สำหรับในปี พ.ศ. 2566 นี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses-ICN) ได้กำหนดหัวข้อ “theme” ว่า “Our Nurses, Our Future” ซึ่ง Dr.Pamela Cipriano ประธาน ICN กล่าวว่า หัวข้อนี้เป็นการกำหนดสิ่งที่ ICN ต้องการเห็นสำหรับการพยาบาลในอนาคต เพื่อให้สามารถเผชิญความท้าทายของสุขภาพโลก และสามารถพัฒนาสุขภาพให้ประชาคมโลกได้ เราควรที่จะนำบทเรียนจากการระบาดของโควิด ไปวางแผนและกำหนดแนวปฏิบัติ และการทำงานในอนาคต เพื่อให้พยาบาลได้รับการปกป้อง เคารพ และเห็นคุณค่า จากผู้กำหนดนโยบาย ประชาชน สังคม และผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ และการเงินการคลังด้านสุขภาพ องค์กรวิชาชีพต้องเรียกร้องรัฐบาลให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาการพยาบาลเพื่อให้พยาบาลสามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพโลกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ อนาคตของพยาบาลขึ้นกับพยาบาลทุกคน ทุกเสียงพยาบาลไม่เพียงแต่เป็นแนวหน้าในการดูแลสุขภาพ แต่ต้องเป็นแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงด้วย

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความท้าทายที่วิชาชีพการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยเผชิญอยู่ สนับสนุนแนวคิดและข้อเสนอของ ICN จึงขอเชิญชวนให้องค์กรพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล งานบริการพยาบาล และพยาบาลทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565-2569 เรียกร้องรัฐบาลในการเพิ่มการลงทุนเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคน การศึกษา ภาวะผู้นำ และการบริการการพยาบาล อย่างจริงจัง ตามมติสมัชชาขององค์การอนามัยโลก สมัยที่ 74 เมื่อ พ.ศ. 2564 เพื่อให้พยาบาลได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการตอบสนองความต้องการสุขภาพของประชาชน ระบบสุขภาพใหม่ของประเทศที่มีความเป็นพลวัตสูง ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนทุกคน ทุกวัย

ในโอกาสนี้ สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2” ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรมในวันนี้ 12 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพยาบาลสากล จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ มาร่วมกันแสดงพลังของพยาบาลไทย พลังที่ยิ่งใหญ่ พลังของการให้ ด้วยการบริจาคโลหิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

นายกสภาการพยาบาล

12 พฤษภาคม 2566